



การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ เพจพาลูกเที่ยวเดอะ กทม. และบมจ. บัตรกรุงไทย ชวนเข้าร่วมงาน “มหกรรมพาลูกเที่ยวเดอะ ครั้งที่ 1 ตอน พาลูกเที่ยวเดอะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ (The Family Trip Expo 2017)” ครั้งแรกกับงานมหกรรมที่รวบรวมทุกเรื่องท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพหลากหลายในราคาประหยัดสำหรับเด็กและครอบครัว ที่จะชวนคุณหนูๆ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ และพบกับร้านค้าดารามากมาย วันที่ 16-18 มิ.ย. นี้ ที่รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน...● เขียววงการการตลาดและไอทีอีกครั้ง เมื่อแม่ทัพหญิงแห่งธุรกิจไอทีดีสทริบิวเตอร์อันดับหนึ่งของเมืองไทย สุจิตา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SYNEX (บมจ.ซินเน็คฯ) จับมือ DJI บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับยักษ์ใหญ่ระดับโลก เปิดตัว “DJI Spark” โดรนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมฟังก์ชันสุดล้ำ บังคับทิศทางการบินง่ายๆ ด้วยฝ่ามือ...● 2 ผู้บริหารบริษัท ไทโยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์) นิธิ-อนุชญา เชาววิศิษฐ์ และ ลियोโยชิ โอโตะ แลกผลประกอบการของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจตลอด 60 ปีที่ผ่านมา และการจัดงาน “โตโยต้า เจแปน เฟสติวัล” เทศกาลรวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์จากญี่ปุ่นเพื่อคนรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะ พบกับร้านค้าและสินค้าคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นมากมาย วันนี้ (15 มิ.ย.) เวลา 13.00 น. ที่สำนักงานใหญ่โตโยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์) ถ.อโศก-ดินแดง...●

มร.ฮาร์ดดิסק

ฮอตไลน์

ถึงขั้นต้องออกโรงชี้แจง เมื่อโดนระบุว่า “ดีแทค” ไม่สามารถออกแพ็คเกจสำหรับคลื่น 2300 MHz ได้ “นฤพนธ์ รัตนสมหาร” ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ ดีแทค ย้ำว่า ปกติการอนุญาตให้ใช้

คลื่นความถี่ของ กสทช. คือการอนุญาตโดยระบบเทคโนโลยี เมื่อที่โอทีได้สิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยี LTE ย่อมนำไปให้บริการได้ทุกรูปแบบตามที่เทคโนโลยีรองรับ ดังนั้นหากดีแทคจะเปิดให้บริการเสียงด้วยการใช้ “VoLTE” บน LTE ไม่น่ามีปัญหา และการเป็นพันธมิตรกับที่โอทีตามคลื่นนี้ก็ไม่ได้ต่างไปจาก MVNO

รายอื่นจึงไม่ขัด ม.46 พ.ร.บ. กสทช. ที่สำคัญใช้โมเดลเดียวกับดีล BFKT ทรู-แคท ซึ่ง กสทช.เคยมีมติรับรองว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

ขยายไลน์สินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องล่าสุด “สุริดา มงคลสุธี” แม่ทัพหญิง “ซินเน็ค” ลุยเอง จับมือกับ DJI ผู้ผลิต

เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า “โดรน” นำโดรนรุ่นใหม่ “DJI SPARK” ซึ่งเป็นรุ่นที่สามารถควบคุมการบินได้ด้วยท่าทางเป็นครั้งแรกของโลกเข้ามาทำตลาดในไทย โดยเพิ่งเปิดตัวและให้ทดลองใช้งานเป็นครั้งแรกในไทยไปเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา